

ผลงานวิชาการและประสบการณ์ทำงาน

อ.อรอนงค์ นิธิภาคย์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิและวิชาเอก	ปีที่สำเร็จการศึกษา	สถาบัน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เอกการเงินการธนาคาร เอกการพัฒนาเศรษฐกิจ	พ.ศ.2544	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)	พ.ศ.2557	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความเป็นไปในการสร้างฐานเศรษฐกิจแรงงานไทย กรณีศึกษาธนาคารแรงงาน, บริษัทมหาชนฟื้นฟูเกษตรกรรมเมืองเพชร และหมู่บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน ระดับดีเยี่ยม		

งานวิจัยและงานวิจัยเชิงขับเคลื่อน

ปี	งานวิจัย/บทความ
2551-2554	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) งบประมาณ 47.4 ล้านบาท
2552	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคระยะที่ 2: แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรม ทุนสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2556	รายงานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบแผนฟื้นฟู มาตรการ และงบประมาณในการฟื้นฟูของรัฐเกี่ยวกับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 ของคณะอนุกรรมการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูด้านแรงงาน ในคณะกรรมการวิสามัญศึกษา ติดตาม

ปี	งานวิจัย/บทความ
	ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา
2557	บทความเรื่อง ทุนมวลชน เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจของแรงงาน : โครงการทดลองทางสังคม ธนาคารแรงงาน ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุมกิจการ อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2559	โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการลดต้นทุนนาอินทรีย์ กรุงเทพมหานคร:สถาบันทิศทางไทย

ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
2543	นักศึกษาฝึกงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2545-2546	เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงดัชนีมูลค่าต่อหน่วยสินค้านำเข้าและส่งออก ประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2546-2552	ข้าราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 5 สังกัดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ดูแล <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต - คณะทำงานศึกษาและติดตามปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คณะทำงานการกระจายรายได้ <p>และเป็นผู้ดูแลและกำกับงานวิจัย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สวัสดิการพื้นฐาน (social safety net) : รากฐานความเป็นธรรมทางรายได้นโยบาย และมาตรการการคลังเพื่อความ เป็นธรรมในการกระจายรายได้ - สารคดีวิจัยเรื่องการกระจายรายได้บนฐานสิทธิและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อม สารคดีเรื่อง “มีอะไรได้รอยเท่าช้าง” - สถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ - โครงการศึกษาอำนาจการต่อรองภาคประชาชน เพื่อความเป็นธรรมในการกระจาย รายได้ - องค์ความรู้และสถานะขององค์กรการเงินชุมชนกรณีเปรียบเทียบ 5 ตัวแบบ ได้แก่

ปี	ตำแหน่ง/หน่วยงาน
	บังคลาเทศ เยอร์มัน ไทย ฟิลิปปินส์ และ แทนซาเนีย
2551-2554	รองผู้จัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน ทูสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งบประมาณ 47.4 ล้านบาท
2553-2555	คณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อการปฏิรูป ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป
2555-2556	อนุกรรมการวิชาการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูด้านแรงงาน ในคณะกรรมการวิชาการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิถีชีวิตอุทกภัย วุฒิสภา
2554-2556	ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อน(จำกัด)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทมหาชนฟื้นฟูเกษตรกรรมเมืองเพชรจำกัด เป็นบริษัทมหาชนของเกษตรกรแห่งที่สองของประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสหกรณ์บ้านมั่นคงแรงงานสังคมเพื่อนจำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

ปีฝึกอบรม	หลักสูตร	สถาบัน
2546	ศิลปะการให้บริการ	สถาบันพระปกเกล้า
	การปฏิรูประชากรและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่	สถาบันพระปกเกล้า
	ปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน	สถาบันพระปกเกล้า
	การจัดทำรายงานการประชุม	สถาบันพระปกเกล้า
	การปฏิบัติการเพื่อการวางแผนโครงการ	สถาบันพระปกเกล้า
2547	เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร	สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	การเมืองและสังคมไทย	สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	เทคนิคการเขียนข้อกำหนดโครงการและข้อเสนอ	สถาบันทรัพยากรมนุษย์

ปีงบประมาณ	หลักสูตร	สถาบัน
	โครงการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548	การศึกษาความเป็นไปได้และการเขียนโครงการ	ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล (ก.พ.)
	การพัฒนาห้องสมุดเฉพาะ : แหล่งความรู้ที่มีชีวิต	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2550	การวางแผนและการบริหารโครงการ รุ่น 3	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์